

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด ผู้จัดการ ไทยโพสต์</p>	<p>รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมครม.สัญจรที่ จ.สุโขทัย ว่า รัฐบาลมุ่งมั่นมีเจตนารมณ์ที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้แก่ประชาชน ทั้งการปฏิรูประบบราชการ งบประมาณ กฎหมาย และวิธีการทำงาน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของระบบราชการทั้งในท้องถิ่นและทุกกระทรวง ภายใต้การบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ปีหน้าเป็นปีแห่งความสำเร็จ ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง และมีประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล พร้อมขอให้ทุกคนมีความสุข มีความปลอดภัยในการเดินทางและการท่องเที่ยว</p> <p>พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมครม. รับทราบการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 รวม 85 โครงการ โดยก.สาธารณสุขจะพัฒนา ระบบบริการผ่าตัดวันเดียวกลับ จัดทำแอปพลิเคชันให้ความรู้เรื่องยาและสมุนไพร</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก สปริงนิวส์ เพจ วิทวาที V2 ไทยโพสต์</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว พระมหาสุวณฺีชัย วชิรเมธี พร้อมเกจิชื่อดังใน จ.เชียงราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมกันจัด พิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับคุณและทีมงานโครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว คุณจะไม่เดินทางกลับกรุงเทพฯ ในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ เนื่องจากต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ ร่างกาย ซีกซ้ายมีอาการชา แพทย์ลงความเห็นให้พักอีก 2 - 3 วัน ขณะที่ยอดเงินบริจาคอยู่ที่ 1,220,690,958.67 บาท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น พร้อมคณะ เดินทางไปยัง จ.เชียงราย เพื่อร่วมแสดงความยินดี และนำเงินที่ได้รับบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวฯ ของ จ.ขอนแก่น จำนวน 4,467,343.21 บาท มอบให้กับคุณ</p> <p>-โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีผอ.รพ.ขอนแก่นเดินทางไป อ.แม่สาย เพื่อนำเงิน 4.4 ล้านบาทมอบให้คุณ ว่า ควรนำเงินไปพัฒนารพ.ตนเอง พัฒนาการให้บริการ เพิ่มเติมในส่วนที่ขาด การเดินทางไปแบบนี้เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุ</p> <p>-เสนอสุก๊อป ดร.วรชาติ ฉัตรชัยจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด ในโครงการก้าวคนละก้าวฯ ได้แก่</p> <p>1.เทปสีเพื่อการรักษา ช่วยส่งเสริมการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เพิ่มการไหลเวียนของของเหลวใต้ผิวหนัง ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ 2.การแช่ตัวในอ่างน้ำเย็น (Ice Bath) ช่วย消炎และสารพิษต่างๆ ที่คั่งค้างอยู่ในกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และช่องว่างระหว่างเซลล์ของร่างกายหยุดการทำงาน ลดภาวะเลือดออกจากการฉีกขาดของเส้นเลือด ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ได้ทันที 3.การรักษาด้วยไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen) ใช้เวลาในการรักษาต่อจุดสั้นกว่าการประคบด้วยความเย็น สามารถรักษาบริเวณที่มีแผลเปิดได้ ทำให้เนื้อเยื่อมีอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว เอมไซม์หรือสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการอักเสบหยุดการทำงานทันที เนื้อเยื่อที่บาดเจ็บสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไป 1,207 คน โดยสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โพลล์ พบว่า สิ่งที่สังคมจะได้จากการทำกิจกรรมวิ่ง "เบตง-แม่สาย" 5 อันดับ ได้แก่ ตระหนักถึงการทำประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ร้อยละ 84.18 กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการรู้จักเป็นผู้ให้ ร้อยละ 82.27 ได้เห็นความมีน้ำใจระหว่างคนไทยด้วยกัน ร้อยละ 79.7 ได้ตื่นตัวดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเองมากขึ้น ร้อยละ 76.8 และได้สร้างความสุข/รอยยิ้มในสังคม ร้อยละ 74.98 ด้านพฤติกรรมการบริจาคเงินให้รพ.รัฐ ร้อยละ 42.67 บริจาคเงินให้รพ.รัฐโดยตรงภายใน 1 ปีที่ผ่านมา และร้อยละ 11.93 ไม่เคยบริจาคเงินให้รพ.รัฐ ด้านการติดตามข่าวการทำกิจกรรมวิ่ง ร้อยละ 58.33 ติดตามข่าวสารการทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นบางวัน ร้อยละ 22.45 ติดตามข่าวทุกวัน และร้อยละ 19.22 ไม่ได้ติดตาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เขียนอย่างที่คุณคิด	<p>ข่าวเลย ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมวิ่ง ร้อยละ 66.61 เห็นว่าจะช่วยทำให้คนบริจาคเงินช่วยเหลือรพ. รัฐมากขึ้นได้ และประมาณร้อยละ 47 เห็นว่าจะช่วยกระตุ้นภาครัฐให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการให้บริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง และยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขให้ดีขึ้น</p> <p>-เสนอบทความ โดย กิตติชัย เตชะงามเลิศ นักลงทุนหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า แม้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การเข้าถึงบริการสาธารณสุขจะมีมากขึ้น แต่ถือว่ายังขาดแคลน เมื่อเทียบจำนวนบุคลากรทางการแพทย์กับประชากร โดยเฉพาะในเขตชนบท การเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขต่ำ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ผลิตขึ้นมาในแต่ละปียังไม่เพียงพอ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเพิ่มสัดส่วนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชากรไทย</p>
ข่าวสด	<p>ซังผู้ป่วยจิตเวชในบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ป่วยทางจิตถูกซังในบ้านพัก ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มาเป็นเวลา 15 ปี พี่สาวขอความช่วยเหลือ อยากรับน้องได้รักษาตัวเพราะฐานะยากจน</p> <p>ด้านนายปรีชา ภูพันธ์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ จ.ระยอง กล่าวว่า เบื้องต้นประสานสสจ.ระยองให้รับตัวไปรักษา โดยประสานรพ.บ้านฉางและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ช่วยนำตัวออกไปรักษา</p>
ข่าวสด มติชน กรุงเทพมหานครกิจออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ สนุกดอทคอม	<p>ร้องเรียนคัลยกรรมความงาม</p> <p>-เสนอข่าว นายเจนจิรา พูลศรีสวัสดิ์ อายุ 20 ปี สาวประเภท 2 อาชีพฟรีตี้ แจ้งความที่ สภ.บ่อวิน กรณีเสริมหน้าอกขนาด 500 CC ที่คลินิกศัลยกรรมใกล้ห้างชื่อดังใน ต.บ่อวิน ราคา 50,000 บาท หลังผ่าตัดมีเลือดไหลตลอดเวลา ผลัดดีดเชื้อจนเกิดซ็อก ต้องผ่าตัดด่วนช่วยชีวิตและเสียค่าผ่าตัดจำนวนมาก ได้ขอคำปรึกษาเยียวยาแต่ทางคลินิกไม่ยอมจ่าย จึงเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจสอบคลินิกศัลยกรรมที่ได้รับแจ้ง พบว่าเปิดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนแพทย์ผู้ผ่าตัดเสริมหน้าอกไม่อยู่ในคลินิก ตรวจสอบพบว่ามิใช่ประกอบโรคศิลปะถูกต้อง แต่จะให้สสอ.ศรีราชาตรวจสอบอีกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว เพจ "ห้องสืบสวย-สวยอง" เผยแพร่ภาพหญิงสาวที่ทำศัลยกรรมเสริมจมูก แต่เกิดอาการอักเสบจนแท่งซิลิโคนทะลุออกมาระหว่างคิ้ว และคลินิกไม่รับผิดชอบ โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ความรู้ว่า ต้องเลือกคลินิกที่มีมาตรฐาน พูดคุยกับแพทย์ให้ละเอียด ไม่ทำจมูกโตจนเกินกว่าใบหน้ารับได้</p>
ไทยรัฐ	<p>เตือนอากาศแปรปรวน</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุ "เท็มบิน (TEMBIN)" คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ก่อนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ของประเทศไทยเย็นวันที่ 26 ธ.ค. และเนื่องจากพายุเคลื่อนที่มาปะทะกับอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกับประเทศไทยตอนบนมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง</p>
สำนักข่าวไทย มติชน เดลินิวส์	<p>อย.ตรวจกระเช้าปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูพงศ์ เลขาธิการ อย. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน พร้อมเน้นย้ำประชาชนเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก อย. กล่อง ขวด และกระป๋องอาหาร ต้องมีการแสดงวันหมดอายุ ฉลากอย่างชัดเจน ไม่เสียหาย หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ ส่วนประชาชนที่นิยมซื้อสมุนไพรหรือสินค้าโอท็อปเป็นของขวัญปีใหม่ สามารถสังเกตฉลาก อย. กำกับเพื่อความปลอดภัยได้เช่นกัน</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์	<p>กฎหมายไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผอ.สำนักอาหาร อย. เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดว่าในน้ำมันต้องมีไขมันทรานส์ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม ประเทศไทยอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายห้ามนำส่วนประกอบอาหารที่มีไขมันทรานส์มาผลิตอาหาร โดยห้ามเติมสารไฮโดรเจนลงในกระบวนการผลิตน้ำมัน คาดว่าจะประกาศใช้ได้ เม.ย. 2561 แต่ให้เวลาในการปรับตัวหลังประกาศใช้ 1 ปี และที่ผ่านมา อย.ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการปรับสูตร ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี</p>
ไทยรัฐ	<p>เยียวยาเด็กในเหตุการณ์พ้ออิงแม่</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีนายพงษ์ (นามสมมติ) บุคยิงภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนยิงตัวตายต่อหน้าลูกชายวัย 9 ขวบและ 6 ขวบ ที่หน้าประตูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เมืองนนทบุรี</p> <p>น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้ส่งจิตแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลจิตเวช</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นักสังคมสงเคราะห์ จากรพ.ศรีธัญญา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับ ทีมเอ็มแคทของสสจ.นนทบุรี เยี่ยมญาติใจเด็กทั้ง 2 คน รวมทั้งแม่ที่อยู่ระหว่างพักรักษาตัวที่รพ.เกษมราษฎร์ มีการประสานการดูแลร่วมกับครูประจำชั้นของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด และวันที่ 28 ธ.ค.นี้ จะประเมินผลกระทบทางจิตใจทั้งนักเรียน ครู และกลุ่มผู้ปกครองด้วย โดยประเด็นที่จิตแพทย์จะเน้นคือการป้องกันผลกระทบรุนแรงทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่พบบ่อย คือ 1.โรคเครียดเฉียบพลัน ทีมจิตแพทย์จะติดตามเป็นเวลา 1 เดือน อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น 2.โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ มักเกิดหลังเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว 3-6 เดือน เมื่อเกิดขึ้นในวัยเรียนจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมอง ทำให้เด็กขาดสมาธิในการเรียน มีปัญหาในการจำ อาจมีบุคลิกภาพเก็บตัว อารมณ์ซึมเศร้า ขาดความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ที่ต่อกับคนอื่นและการปรับตัวในอนาคต ซึ่งเด็กทั้ง 2 คนมีความเสี่ยงเกิดโรคนี้อีก สำหรับประเด็นที่ต้องระมัดระวังและขอความร่วมมือทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อน ๆ นักเรียน คือ ไม่ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กคิดถึงเหตุการณ์ขึ้นมาซ้ำอีก ควรชวนเล่น ชวนพูดคุยในเรื่องที่ทำให้เด็กสนุกสนานและให้กำลังใจ</p>
สยามกีฬา	<p>ขนาดตอกเส้น</p> <p>-เสนอบทความ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานเปิดงาน โครงการพัฒนากระบวนการรับรองหมอฟันบ้านด้านการขนาดตอกเส้น ที่ จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีการรวบรวมองค์ความรู้การตอกเส้น โดยวิทยาการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏเชียงราย ได้ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ชุดที่ได้ สถานการณ์แพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้บันทึกความรู้การตอกเส้นของ หมออินสม สิทธิตัน ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และรวบรวมความรู้หมอฟันบ้าน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 200 คน และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้รวบรวมองค์ความรู้หมอเมือง จ.ลำพูน 80 คน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ดีของความร่วมมือในการรับรองหมอฟันบ้าน</p>
มติชน	<p>ตั้งศูนย์กู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เตรียมจัดตั้งศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ในอุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง เพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและการกู้ภัยกรณีเหตุฉุกเฉิน อพยพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และยังเตรียมเฮลิคอปเตอร์เป็นอากาศยานกู้ภัยหมุนเวียนกัน 8 ลำ เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทั้งทางบก ทางอากาศ และในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง โดยในปี 2561 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในอุทยานฯ เพิ่มขึ้นจาก 18 ล้านคน เป็น 20 ล้านคน</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>แอปฯสำรวจเห็บหมัดเหา</p> <p>-เสนอข่าว กองทัพบกและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมกันพัฒนาแอปฯ สำหรับเว็บไซต์ ใช้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อโรคจากปรสิต เช่น เห็บ หมัด เหา โดยจัดแสดงตำแหน่งพื้นที่เสี่ยงลงบนแผนที่ประเทศไทย เนื่องจากพบปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนของทหาร แล้วมีการเจ็บป่วยที่มีปรสิตดังกล่าวเป็นพาหะ ในอนาคตจะพัฒนาให้แอปฯ รับข้อมูลจากประชาชนที่เข้ามาแจ้งเบาะแสการพบโรคที่มีพาหะเหล่านี้ รวมทั้งพัฒนาระบบแจ้งเตือน เมื่อเข้ายังพื้นที่เสี่ยง และจะเพิ่มโรคอื่นๆ ลงไปในแอปฯ ด้วย</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>WHO จัดการติตเกมเป็นอาการป่วยทางจิต</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกบรรจุความผิดปกติจากการเล่นเกม (Gaming Disorder) ลงในร่างคู่มือการวินิจฉัยโรคและความผิดปกติ ที่จะจัดพิมพ์ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 11 ในปี 2018 โดยให้คำจำกัดความว่า มีพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือวิดีโอเกมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อาทิ ไม่สามารถแบ่งเวลาหรือจำกัดระยะเวลาในการเล่น และละเว้นกิจกรรมที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันเพื่อเล่นเกม รวมถึงไม่สามารถหยุดเล่นเกมได้ แม้จะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ดี เช่น ปัญหาสุขภาพ โดยพฤติกรรมดังกล่าวต้องส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ครอบครั้ว สังคม การเรียน หรือหน้าที่การงาน มาอย่างน้อย 1 ปี ขณะที่ในรายชื่อมีผลเสียรุนแรงไม่จำเป็นต้องครบปี</p>

